



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซอยบ้านนางเทียม) บ้านปางชัย หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซอยบ้านนางเทียม) บ้านปางชัย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้

- วางท่อระบายน้ำ คสล. (ซอยบ้านนางเทียม) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 17 บ่อ ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 379.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านเสด็จกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 557,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 576,000 บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา นั้น

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของ อบต. มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้และในกรณีที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาสูงกว่าปริมาณงาน และราคากลางของ อบต. ผิดปกติเกินกว่าความเป็นจริง ผู้เสนอราคาจะต้องปรับลดให้ถูกต้อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 222,800 บาท (-สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และแจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบฯและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบฯและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 9 - 24 สิงหาคม 2560 โดยในวันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2560 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเมืองลำปาง (ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเมืองลำปาง (ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง)

สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-342622 ต่อ14 หรือ www.bansadet.org, www.gprocurement.go.th ราคาชุดละ 1,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายมานพ ปัญญาอิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ